

TIN BAN LIÊN LAIC CÖU HOIC VIEN PPLST

1. Cuối tháng 3 năm 1999, Ban liên lạc (BLL) đã lập nhật "Bảng thông tin BLL câu học viên PPLST" tại hành lang của TSK, danh để dẫn Báo tổng TSK và các thông tin cần phổ biến tới các câu học viên. Ngoài ra, BLL cũng lập nhật thêm một số nên nên trên các bảng khác của TSK để tiện nhiều kiến cho mỗi người học học để dạng vào buổi tối.
2. BLL và TSK đã thỏa thuận cùng kết hợp tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật hình kỹ vào sáng chủ nhật, mỗi quy một lần. Để tăng tính "liên tục tác động có ích", và mất thời gian, mỗi buổi sinh hoạt sẽ tổ chức sau khi Báo tổng TSK ra số mới để các anh (chị) câu học viên nên sinh hoạt có thể "kết hợp" với việc học Báo tổng TSK.
3. Buổi sinh hoạt đầu tiên "Hội thảo ứng dụng PPLST vào thực tiễn" đã diễn ra sáng chủ nhật 23-5-1999 với gần 200 người tham dự. Các anh (chị) xem thêm bài ghi nhanh về buổi sinh hoạt này, ngày 01 trang 3-4. Nhân này, BLL và TSK xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của các đơn vị, cá nhân và tất cả các ban đã tham dự.
4. Buổi sinh hoạt thời hai học để hình với chủ đề "Patent và sáng kỹ patent tại Việt Nam" do chủ Trường Thủy Trang, trường phong sáng hữu công nghiệp, Sáng khoa học - công nghệ và môi trường TPHCM trình bày vào sáng chủ nhật 11-7-1999. Để nghe các anh (chị) theo dõi các thông báo tiếp theo.
5. Ban liên lạc đã thiết lập thêm "Hộp thư thoại" (VOICELINK) ngoài các nhà chủ nhà còi

Anh Thanh ĐT: 8538288 hoặc 090919295
Fax: 8555721
E-mail: Triz@cinet.vnnews.com
Anh Trí ĐT: 9300274 hoặc 090955533

Để sử dụng VOICELINK, các ban hãy bấm số nên thoại 8029290. Các ban sẽ nghe được các thông tin mới nhất của Ban liên lạc. Sau khi nghe tín hiệu TONE, các ban hãy nói những gì các ban muốn gửi tới Ban liên lạc. Ban liên lạc mong thông xuyên trao đổi thông tin với các ban. Trước mắt, BLL cần một số ban câu học viên công tác thông xuyên cho các buổi sinh hoạt hình kỹ. Các ban nào quan tâm và có ý nguyện vọng xin liên hệ với BLL.

6. Theo "Thời báo kinh tế Sài Gòn" ra ngày 29-4-1999, chủ Nguyễn thì Khánh Linh, câu học viên PPLST (trung cấp khóa 2) đang công tác tại Viện Tim TPHCM, đã đoạt giải khuyến khích và giải nhất biệt danh cho khối Pháp ngữ trong vòng chung kết cuộc thi "Người thợ kỹ giỏi TPHCM năm 99" do trường Hoa Sen phối hợp với Hội phụ nữ TPHCM tổ chức, diễn ra sáng 24-4-1999 tại khách sạn Majestic.

Theo báo "Tuổi trẻ" ra ngày 12-6-1999, Hội Nông Nôi và Nhà thiếu nhi TPHCM đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi "Sáng tác trò chơi môi trường cu" cho thiếu nhi. Anh Đông Ngọc Thạch, câu học viên PPLST (xem thêm bài này trang 3-4 của số này) đã trong thời nhận giải nhất (chỉ có một giải) với trò chơi "Nai phao Niên Bền", giải ba (có hai giải) với trò chơi "Kẻ thuyên vớt rác" và giải khuyến khích với trò chơi "Vịt nên trong vàng". Nhờ vậy, riêng anh Thạch đã đoạt 3 trong số 5 giải của cuộc thi.

BLL và TSK xin chúc mừng và thông tin cho các ban câu học viên biết để cùng chia vui với chủ Linh và anh Thạch.